



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๖๐๓๑

ที่ กษ ๑๐๐๒/๑๓๓๓

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก เกษตรกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖ และเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด

กรมส่งเสริมการเกษตรขอแจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม
(รอบสำรวจตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๒๐ ราย ประกอบด้วย
ข้าราชการในสังกัดพื้นที่ทั่วไป จำนวน ๒๑๑ ราย และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๙ ราย โดยขอให้
ผู้มีรายชื่อจัดทำและส่งเอกสารประกอบการประเมินบุคคล จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย

๑. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (พิมพ์จากระบบ HRCS เท่านั้น)

๒. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล

๓. คำโครงการผลงานที่จะขอเข้ารับการประเมินบุคคล จำนวน ๑ เรื่อง ไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A4

โดยควรคำนึงถึงเงื่อนไขของผลงานตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดด้วย

๔. ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A4

๕. แบบพิจารณาการันระยะเวลาเกื้อกูลในการดำรงตำแหน่งในสายงาน ในกรณี
ที่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง
ตามคุณสมบัติของบุคคลตามที่กำหนด ไม่มีหรือมีแต่ไม่ครบ

ไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ในวันและเวลา
ราชการ (นับวันที่สำนักงานเลขาธิการกรมประทับตราลงรับเรื่อง) หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่า
ไม่ประสงค์เข้ารับการประเมินบุคคล โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและยื่นคำขอเข้ารับการประเมินได้
ทางระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRCS) ได้ที่ <https://hrcs.doe.go.th> ทั้งนี้ ขอให้แจ้งผู้เข้ารับ
การประเมินสำเนาเอกสารไว้ จำนวน ๑ ชุด เพื่อประกอบการจัดส่งพร้อมเล่มผลงานฉบับสมบูรณ์ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีรายชื่อดำเนินการต่อไป

๑๓๓๓

(นางอมรทิพย์ ภิรมย์บุรณ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร



แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

กลุ่มสำหรับผู้ขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ในแอปพลิเคชันไลน์ (Line Group)

ขอให้ผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบสำรวจตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เข้ากลุ่มไลน์
สแกน QR Code ด้านล่างนี้



ชื่อกลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์ : เลื่อนระดับชำนาญการ ๑/๖๘

ทั้งนี้ กลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์ดังกล่าว สร้างขึ้นโดยกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑ กองการเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ
เรื่อง การดำเนินการประเมินบุคคล จึงขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับการประเมินทุกท่านเข้ากลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์นี้
เพื่อรับทราบการดำเนินการได้โดยสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงต่อไป

บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) จำนวน ๒๒๐ ราย

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๓๓	สังกัดพื้นที่ทั่วไป นางสาวชิตามา พิริยะกุลกิจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑ กองการเจ้าหน้าที่	คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล
๒	๑๓๖	นางสาวจรรุภา ว่องไว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๑ กองการเจ้าหน้าที่	
๓	๑๙๑	นางสาวริษา รวีวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มโครงการและงบประมาณ กองแผนงาน	(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล) ๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร ๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ ๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขั้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน ๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน ๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป
๔	๒๕๓	นางสาวสุชาดา สีนิล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการเกษตร	
๕	๒๗๔	นายกฤษณะ พูลทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
๖	๒๘๐	นายกীরเดช โรจน์กิจอนันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ (กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ชำนาญฯ

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอขึ้นระยะเวลาถือกุญ

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๗	๙๔๐	นางสาวพันธ์ทิพย์ คำศรีสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน (กองพัฒนาเกษตรกร)	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญฯ</p>
๘	๑๐๖๕	นางสาวขวัญกมล คำเสร์ * นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง (กลุ่มยุทธศาสตร์และวางแผนการผลิต) สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (กองขยายพันธุ์พืช)	
๙	๑๓๓๑	นายสุกัลย์ ยูโหว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	
๑๐	๑๓๕๔	นางสาวปิ่นจรัส ไทยเจริญ ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง	
๑๑	๑๓๘๑	นางสาวปริญทร์ฉัตร อุดมประสิทธิ์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง	
๑๒	๑๓๙๕	นางสาวสรลรัตน์ จำเดิม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๓	๑๔๒๘	นายมารุต โจนแก้ว * นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญฯ</p>
๑๔	๒๔๕๑	นางกรรณิกา ดั่งรอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา (กลุ่มยุทธศาสตร์และวางแผนการผลิต) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น (กองขยายพันธุ์พืช)	
๑๕	๑๖๑๑	นางสาวชนิสรา รอดไพร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	
๑๖	๑๖๔๓	นายเอกลักษณ์ ปินคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	
๑๗	๑๖๙๑	นายจักรพงษ์ สาบุญมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาเกือกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๘	๑๖๙๓	นายธนวัฒน์ อนาวงค์ ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดน่าน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p>
๑๙	๑๗๖๘	นางสาวทรายทอง ขาวยีน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่	
๒๐	๑๗๙๖	นางสาวศุภลักษณ์ ขวัญศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	
๒๑	๑๘๐๘	นางสาวจันทร์จิรา เอี่ยมสะอาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี	
๒๒	๑๘๓๐	นางสาวสาวิตรี เล็กอ้อม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี	
๒๓	๑๘๖๗	นางสาวนวลปรารงค์ สีกาหลง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	
๒๔	๑๙๐๔	นางสาวณัฐธา สารวิงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๕	๒๐๒๔	นางสาวพิราวรรณ วสุนันต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p>
๒๖	๒๑๑๕	นายวิทยากร การสรรพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	
๒๗	๒๑๔๕	นายปวิช จงธีโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร	
๒๘	๒๑๔๖	นายสรารุช อินทสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร	
๒๙	๒๑๔๐	นางสาวมะลิษา จันแดง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร	
๓๐	๒๒๒๘	นางสาวกรรววรรณ อ่อนสุขใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยางทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร	
๓๑	๒๒๓๖	นางสาวอารญา อยู่เกษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคลาทาง จังหวัดกำแพงเพชร	
๓๒	๒๓๙๒	นางสาวพัชรินทร์ เกษขจร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๓๓	๒๓๙๘	นายพัฒนพงษ์ แก้ววังชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญฯ</p>
๓๔	๒๔๐๒	นางสาวปาริชาติ นาสมชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น	
๓๕	๒๕๐๑	นางสาวอนงค์ ก้านหมากกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น	
๓๖	๒๕๖๔	นางสาวนภัทรรณ งามสว่าง ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี	
๓๗	๒๗๓๔	นายสุรศักดิ์ แก้วโนโซติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	
๓๘	๒๗๙๗	นางสาวอังคนางค์ ไสวจัสมตกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	
๓๙	๒๘๑๑	นางสาวชิรารัตน์ แก้วน้ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	
๔๐	๒๘๒๙	นางสาวสาธินี โพธิ์คลี ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๔๑	๒๘๓๖	นางสาวพันธิดา สุดสงวน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพัช</p>
๔๒	๒๘๖๔	นางสาวธิดิมา คุ่มโต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	
๔๓	๒๘๘๒	นางสาวฉัตรแก้ว ทองแกม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท	
๔๔	๒๙๓๗	นางสาวจุฑามาศ ดอกพะยอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท	
๔๕	๒๙๕๒	นางสาวบุษรา หอมสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท	
๔๖	๒๙๘๗	นายจิรพันธ์ คำอิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	
๔๗	๓๐๐๓	นางสาวชนิตา ช่างฝัสส์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	
๔๘	๓๑๐๐	นายวนศักดิ์ เกื้อหนุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเก็ถือ

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๔๙	๓๑๓๔	นางสาวพรพิมล หมั่นจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญฯ</p>
๕๐	๓๑๙๔	นางสาวจารินี วังสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอละแม จังหวัดชุมพร	
๕๑	๓๒๐๒	นางสาวสิริมา บำรุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน จังหวัดชุมพร	
๕๒	๓๒๒๓	นางสาวจุลีย จอมปลูก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	
๕๓	๓๒๖๔	นางสาวสุภาพร เตชะปิติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย	
๕๔	๓๒๗๐	นางสาวธัญชนก สายบุญยืน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย	
๕๕	๓๔๐๓	นางสาวชลิตา บุญมาทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ	
๕๖	๓๔๗๕	นางสาวณัฐกานต์ ฉันทะกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็บบันทึก

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๕๗	๓๕๐๘	นายพิสิษฐ์ พรพินิตโกติน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญฯ</p>
๕๘	๓๕๑๕	นางสาวรัตนพร ชุ่มชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	
๕๙	๓๕๖๒	นางสาวกรรณิการ์ แสนสังข์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่	
๖๐	๓๖๑๑	นายปรัชญ์ ปัญญาเหล็ก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	
๖๑	๓๖๒๓	นางสาวริกา จอมบุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	
๖๒	๓๗๖๙	นางสาวศัลยา มานะกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดตรัง	
๖๓	๓๗๗๑	นางสาววนิดา คงรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง จังหวัดตรัง	
๖๔	๓๗๙๐	นางสาวเกศรินทร์ สุวรรณวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาเก็ถือ

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๖๕	๓๘๐๗	นางจรัสศรี แก้วนิลประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพัช</p>
๖๖	๓๙๒๙	นางสาวนฤมล วงศ์กิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	
๖๗	๓๙๘๓	นายภาสกร วรกิจพัฒนสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก	
๖๘	๔๐๕๗	นายศุภกฤต สิทธิเกษร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	
๖๙	๔๐๗๖	นางสาวนิธิตา มีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	
๗๐	๔๒๔๘	นายสุพจน์ เชื้อกุลลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยังยา จังหวัดนครพนม	
๗๑	๔๔๐๖	นางวชิรญา บำรุงกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอลำปาง จังหวัดนครราชสีมา	
๗๒	๔๔๗๔	นายณพพล อินทระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๗๓	๔๔๘๔	นางสาวธัญญลักษณ์ เจียรจอหอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญฯ</p>
๗๔	๔๕๐๐	นางสาวอุทุมพร จันสีทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา	
๗๕	๔๕๒๗	นางสาวศุภลักษณ์ จันทรวีทัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา	
๗๖	๔๕๕๔	นายณัฐกรณ์ มนขุนทด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	
๗๗	๔๗๓๖	นางสาวอุไรรัตน์ ทองมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๗๘	๔๗๔๙	นายณัฐยศ อมรกล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๗๙	๔๗๗๗	นายชานน ฤทธิเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช	
๘๐	๔๘๘๑	นางสาวบุณยานุช พงษ์มนตรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๘๑	๔๙๓๕	นางสาวกนกกาญจน์ ศักดิ์สิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญฯ</p>
๘๒	๔๙๔๗	นายธีรพงศ์ ขวลิตพงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	
๘๓	๔๙๔๘	นายไกรวิชญ์ ปัสสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	
๘๔	๔๙๕๕	นายนักปราชญ์ ขลิบบั้น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	
๘๕	๕๐๑๒	นางสาวนาเวีย บุญงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี	
๘๖	๕๐๓๕	นางสาวประพิมพรรณ การแข็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	
๘๗	๕๒๐๑	นางสาวบุญยวีร์ ชาวแพะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน	
๘๘	๔๘๙๓	นายณัฐวุฒิ หลวงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๘๙	๕๒๑๓	นายปวรุตม์ มงคลเกียรติชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p>
๙๐	๕๒๑๙	นางสาวทิพย์อาภา เมืองมา ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน	
๙๑	๕๒๔๗	นางสาวพัชราภรณ์ พุทธวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดน่าน	
๙๒	๕๒๕๖	นางสาวจิราภรณ์ นันตะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จังหวัดน่าน	
๙๓	๕๒๖๒	นางสาวอุทัยรัตน์ อินทรทิพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกำแพงแสน จังหวัดน่าน	
๙๔	๕๒๗๕	นางสาวจิตลาภัทร ทิมวงค์ ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดน่าน	
๙๕	๘๘๓๑	นายชินานันท์ อัจฉยาทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ	
๙๖	๕๓๔๓	นางสาวเบญจวรรณ สิลินทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็บบัญชี

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๙๗	๕๓๕๐	นายเฉลิมพล บุตรศรี ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p>
๙๘	๕๓๕๓	นางสาวกนกกาญจน์ เตียวชัยภูมิ ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์	
๙๙	๕๓๗๒	นางสาวประยูร มาลีหาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	
๑๐๐	๕๔๓๗	นางสาวนพวรรณ ประจักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์	
๑๐๑	๕๔๗๘	นางสาวศิริประภา นิลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	
๑๐๒	๕๕๐๖	นายกฤษฎาพันธ์ แยมกระโทก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	
๑๐๓	๕๕๙๗	นายสมพงษ์ จินชูแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	
๑๐๔	๕๖๐๗	นางสาวจรรุพร เจริญแสงชัย ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๐๕	๕๖๓๑	นางสาวปาณิสรา เอกจีน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญฯ</p>
๑๐๖	๕๖๘๔	นายเกียรติศักดิ์ จันทเวช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๑๐๗	๕๙๕๒	ณัฐเรขา พลศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรง (กลุ่มผลิตและขยายพันธุ์พืช) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กองขยายพันธุ์พืช)	
๑๐๘	๕๙๕๓	นายจักรกฤษ แย้มสุดใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๑๐๙	๕๙๘๐	นายทศพร ยิ้มอยู่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๑๑๐	๖๐๓๓	นางสาวจิราพร บุญประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา	
๑๑๑	๖๑๐๔	นายอนุพงษ์ สารเข้าคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปาง จังหวัดพะเยา	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเก็ถือ

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๑๒	๖๑๒๔	นางสาวประวีณา ปัญจพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p>
๑๑๓	๖๑๓๕	นายปณิธาน ทองแกมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา	
๑๑๔	๖๑๓๗	นางสาวสุเพ็ญวดี ตักเตือน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา	
๑๑๕	๖๑๕๔	นายวสันต์ หนูนึ่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา	
๑๑๖	๖๑๗๗	นางสาวน้ำอ้อย ศรีประสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	
๑๑๗	๖๑๙๐	นางสาวณาดตา ราชพลสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง	
๑๑๘	๖๓๑๖	นางสาววิจิตรรา แก้วนาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง	
๑๑๙	๖๓๔๕	นางสาวณัฐกัญญา เมืองสังข์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๒๐	๖๔๑๐	นายฉกาจ ศรีบาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p>
๑๒๑	๖๔๒๔	นางสาวพัชราพรรณ คำเมืองสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแดงเจริญ จังหวัดพิจิตร	
๑๒๒	๖๔๔๒	นางสาวจิราพร ศรีสกุล ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก	
๑๒๓	๖๔๔๔	นางสาวกัญญา ทาสีธง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก	
๑๒๔	๖๔๗๒	นางสาวพุสดี มิ่งภูนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	
๑๒๕	๖๔๙๐	นางสาวศิริพร นิลนนท์เนตร ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	
๑๒๖	๖๔๙๒	นางอัจฉราพร ปินตาแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	
๑๒๗	๖๔๙๓	นางสาวอัจฉรา น้อยใจมัน ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๒๘	๖๕๑๕	นางสาวสุภาภรณ์ คลั่งตอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญฯ</p>
๑๒๙	๙๒๖๔	นางรัตนาภรณ์ สุขไย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก	
๑๓๐	๖๕๙๖	นางสาวธัญญาณี โชวสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	
๑๓๑	๖๖๐๓	นางสาวอังคณา เจริญศิริ ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	
๑๓๒	๖๖๘๕	นางสาวกุลปลื้ม ศรีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	
๑๓๓	๖๗๔๙	นางสาววรัญญา เพ็งขุนทด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์	
๑๓๔	๖๘๐๐	นางสาวปณิชา นุ้ยวังทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์	
๑๓๕	๖๘๓๕	นางสาวดวงกมล สิทิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเกื้อกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๓๖	๖๘๕๐	นางสาวกษิรา คูหา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p>
๑๓๗	๖๘๕๖	นายปรีสุ วรรณิกา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	
๑๓๘	๖๘๘๖	นายพจนารถ เทพสาตรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่	
๑๓๙	๖๘๘๓	นางสาววิชาภรณ์ สวาทพงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	
๑๔๐	๗๐๐๐	นายกฤษฎา สาทองขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	
๑๔๑	๗๐๒๔	นางสาววิลาสินี เขียวสาคุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	
๑๔๒	๗๐๖๗	นางอภิรณณ์ แทนทาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม	
๑๔๓	๗๑๕๓	นายเอกชัย เกาแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๔๔	๗๒๐๒	นายวิศวะนนท์ โสมสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p>
๑๔๕	๗๒๕๓	นางสาวนฤมล มั่นแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๑๔๖	๗๓๗๙	นายจิรวีทย์ วงษ์จันทร์อุมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร	
๑๔๗	๗๓๙๙	นางสาวสรารินทร์ ศรีวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	
๑๔๘	๗๔๔๔	นางสาวชัชชญา สังคีรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุตุ่ม จังหวัดยโสธร	
๑๔๙	๗๕๐๗	นางสาวพรชนิตว์ ตั้งสุวรรณโสภิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	
๑๕๐	๗๕๘๐	นางสาวชนิษฐา สุริโย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	
๑๕๑	๗๕๙๓	นางสาวสุณิสา นวลมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเก็ถือ

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๕๒	๗๗๐๘	นางสาวจุมพิตา คชวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p>
๑๕๓	๗๗๑๖	นายฉัตรพงศ์ บุญบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	
๑๕๔	๗๗๐๙	นางสาวดวงพร ทองปาน ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	
๑๕๕	๗๗๑๗	นางสาวกมลทิพย์ แก้วประสพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	
๑๕๖	๘๑๑๕	นายพงศธร สุขอนันต์ ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	
๑๕๗	๗๘๑๘	นางสาววนิดา เพ็งพิทักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	
๑๕๘	๗๘๖๑	นายกิตติภูมิ ช่างเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี	
๑๕๙	๗๙๕๒	นางเครือวัลย์ สมหวังพรเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๖๐	๘๐๘๑	นางสาวสำรี ผสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญฯ</p>
๑๖๑	๘๑๕๗	นายไชยวัฒน์ มุกดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	
๑๖๒	๘๒๒๓	นางสาวขวัญธิดา ใจจา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	
๑๖๓	๘๒๒๕	นางสาวธดาพันธ์ จำปาสี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	
๑๖๔	๘๒๓๑	นางสาวเกศรา แก้วก้อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	
๑๖๕	๘๓๓๗	นางสาวอิสริยา บุญทาชั้นแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอสี จังหวัดลำพูน	
๑๖๖	๘๕๒๓	นายภวิศ บุรินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ	
๑๖๗	๓๕๗๒	นายศรัญญู ปัญญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอราชีไศล จังหวัดศรีสะเกษ	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๖๘	๘๗๐๕	นางสาวพุทธรัตน์ หาญศึก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพัช</p>
๑๖๙	๘๗๒๙	นางสาวศิริพร ชมคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ	
๑๗๐	๘๗๔๙	นายวุฒิกภาพ ไผพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร	
๑๗๑	๘๗๙๓	นางสาวชลดา วัชรวิทย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	
๑๗๒	๘๙๔๒	นางสาวโชติกา ธนภักดีโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา	
๑๗๓	๘๙๘๖	นางสาวสุกัญญา มุสิกชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	
๑๗๔	๙๐๑๙	นางสาวหทัยรัตน์ ทองปันจา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา	
๑๗๕	๙๑๙๐	นายบริบูรณ์ หุนตระกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็บบันทึก

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๗๖	๙๒๑๗	นางสาววรรณภา สมอาษา ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญฯ</p>
๑๗๗	๙๒๔๘	นางสาวสุภาพร ลิปิฐาภรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	
๑๗๘	๙๓๘๕	นายพงศ์ศักดิ์ สุพรรณพยัคฆ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	
๑๗๙	๙๔๙๒	นางสาวแววจันทร์ พงศ์จินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี	
๑๘๐	๙๕๑๑	นายภูริวัฒน์ ธนาโรจน์ปิณฑร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี	
๑๘๑	๙๕๘๔	นายกษิพัทธ์ รอดสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	
๑๘๒	๙๖๔๒	นางสาวสุนิสา เพ็ชรวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	
๑๘๓	๙๖๕๒	นางสาวนิศารัตน์ อินทร์ภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็อยู่

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๘๔	๙๖๑๖	นางสาวมณีนีวรรณ จันทร์นาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหา จังหวัดสุโขทัย	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p>
๑๘๕	๙๗๔๕	นางสาวอารีย์ กองแดน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	
๑๘๖	๙๗๗๒	นางสาวเยาวลักษณ์ นาเอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	
๑๘๗	๙๗๙๙	นายณรงค์ บรรทัดจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	
๑๘๘	๙๘๓๕	นายวโรจน์ สกุลโต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๑๘๙	๙๙๑๑	นางสาวกนกวรรณ ชูแขวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๑๙๐	๙๙๓๘	นางสาวอภิษฐา นุกุลรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๑๙๑	๑๐๐๓๐	นางสาวกฤตยา ทองนวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาเก็ถือ

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑๙๒	๑๐๒๑๕	นายศตวรรษ ชันเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p>
๑๙๓	๑๐๒๔๘	นายกนกศักดิ์ สุริยะโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย	
๑๙๔	๑๐๓๖๓	นางสาวสุกัญญา ฝันเครือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๙๕	๑๐๓๖๙	นางสาวพัชราวรรณ สุนันตะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๙๖	๑๐๓๙๖	นางสาวมลฤดี สร้อยแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู	
๑๙๗	๑๐๔๕๑	นางสาวชนิษฐา วังแสนแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง	
๑๙๘	๑๐๕๐๔	นายณัฐวุฒิ การุณวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง	
๑๙๙	๑๐๔๗๙	นางสาวพิมพ์นารา เสือสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเก็ถือ

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๐๐	๑๐๕๑๗	นายพนพล จันทร์เต็มดวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p>
๒๐๑	๑๐๕๗๘	นายจักรกฤษณ์ จีอุ้นงอย ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	
๒๐๒	๑๐๖๓๔	นายธนาธิป ดีวิเศษ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี	
๒๐๓	๑๐๖๗๒	นางสาวปิยะมาศ กองอุดม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	
๒๐๔	๑๐๖๙๑	นางสาววิจิตตรา จันทร์เสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี	
๒๐๕	๑๐๗๓๐	นางสาวประภัสสร ทองเล่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรดิตถ์	
๒๐๖	๑๐๗๗๕	นางสาวสุนันท์ จันทร์มณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากทำ จังหวัดอุดรดิตถ์	
๒๐๗	๑๐๘๓๙	นางสาวลลิตา ตีบประวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนับระยะเวลาเกือกุล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๒๐๘	๑๐๙๒๘	นางสาวกนกพร บุญเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">อำนาจพร</p>
๒๐๙	๑๐๙๙๕	นายสรศักดิ์ อรอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	
๒๑๐	๑๑๐๑๑	นายศิริพงษ์ แอ้ชัยภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี	
๒๑๑	๑๑๒๑๓	นางสาวกมลรัตน์ จันทวงศ์ ** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	
๑	๕๐๗๔	สังกัดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นางสาวกิตติกานต์ ชโนหาทรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส	
๒	๕๐๙๗	นางสาวนිරนาท สันติธารกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส	
๓	๕๑๒๘	นางสาวซูไฮน์ สามอ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขออนุญาตระยะเวลาเก็ฏกุล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๔	๕๘๓๖	นายศิริศักดิ์ บางส์สาเร๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี	<p>คุณสมบัติของบุคคลที่ขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ</p> <p>เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗) ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ จะเข้ารับการประเมินบุคคล ส่งเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินบุคคล</p> <p>(ข้อควรระวัง ในการเขียนเอกสารประกอบการขอประเมินบุคคล)</p> <p>๑. ผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๕ ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวคิด ควรเป็นข้อเสนอแนวคิด วิธีการ หรือแผนงาน เพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนราชการ</p> <p>๓. ผลงานต้องไม่เคยมีการเสนอเพื่อขอประเมินมาก่อน หมายถึง ผลงาน ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการคัดเลือกและมีคำสั่งแต่งตั้ง ให้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งใดมาก่อน</p> <p>๔. ชื่อเรื่องของผลงานและข้อเสนอแนวคิด ควรเขียนให้ชัดเจน</p> <p>๕. ไม่รายงานเท็จ/คัดลอกผลงานหรือแนวคิดของผู้อื่น ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติของบุคคล เรื่องสัดส่วนการจัดทำผลงานหรือเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทำผลงานเป็นเท็จ หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้จัดทำผลงานให้ โดยผลงานที่นำมาจัดทำนั้น ไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามมาตรการต่อไป</p> <p style="text-align: right;">ชำนาญพร</p>
๕	๕๘๔๐	นายอารีพิน มะดุมิง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี	
๖	๕๘๗๘	นางสาวสุพินดา ไชยรงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี	
๗	๕๘๘๑	นายสหรัฐ ตัดสายชล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี	
๘	๗๓๐๕	นางธัญญารัตน์ เอ็งฉ้วน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา	
๙	๙๑๖๖	นางสาววิริสา สุวรรณกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล	

* หมายถึง ต้องจัดทำแบบพิจารณาการขอนับระยะเวลาเกือกูล

** หมายถึง ต้องส่งสำเนาวุฒิการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘